

ที่ ศธ ๐๗๐๔๔/๑๓๗๔



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง อำเภอเมืองตรัง ตง ๙๒๐๐๐

๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง โครงการมหกรรมวิชาการ “ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ” (Learn to Earn)
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างกำหนดการโครงการมหกรรมวิชาการฯ/เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ให้หน่วยงาน/สถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ “สร้างรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ” (Learn to Earn) ในห้วงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะใหม่ (New Skill) เพิ่มสมรรถนะ (Up Skill) หรือทบทวนทักษะ (Re Skill) ให้แก่ผู้เรียนและประชาชนทั่วไป มีความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพจบแล้วมีงานทำ พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง กำหนดจัดโครงการมหกรรมวิชาการ “ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ” (Learn to Earn) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กันยายน ๒๕๖๗ ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ตรัง จึงขอเรียนเชิญท่าน บุคลากร และนักศึกษา สกร.ในสังกัด เข้าร่วมโครงการฯ ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว และดำเนินกิจกรรม ดังนี้

- ๑. ออกร้านจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จำนวน ๑ บูธ
- ๒. กิจกรรมการเรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป จำนวน ๑ บูธ
- ๓. สนับสนุนกิจกรรมประกวด สาดิต เสวนา และสนับสนุนให้เกิดช่องทางการจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์สินค้าจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตามนโยบายการศึกษา เรื่อง “ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ” (Learn to Earn)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางนภา จิโรภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง

กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๔๔๐
โทรสาร ๐ ๗๕๒๑ ๙๐๑๖
http://trang.nfe.go.th

“เรียนดี มีความสุข”